

Thông tin quy định, Thông tin NHNN phát hành, tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua trong ngành Ngân hàng. Văn bản chỉ đạo cán bộ có trách nhiệm tham mưu cho Thông tin NHNN trong phát hành, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các phong trào thi đua do Thông tin NHNN phát hành.

Thành viên (Thành viên thực NHNN; Người đứng đầu tổ chức tín dụng, Bộ phận tin tức Việt Nam, doanh nghiệp do NHNN quản lý; Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Tổng thư ký các Hiệp hội do NHNN quản lý) có trách nhiệm phát hành thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và sơ kết, tổng kết phong trào thi đua thực hiện.

Trong khi, Ủy ban thi đua có trách nhiệm tổ chức phát hành thi đua, ký giao ước thi đua giữa các thành viên thực hiện, Ủy ban thi đua và người ký giao ước thi đua với NHNN (Văn bản chỉ đạo) chậm nhất ngày 31 tháng 03; Giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thành viên thực hiện, Ủy ban thi đua và tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua. Các chỉ tiêu, nội dung và biện pháp tổ chức thi đua phi thông qua Ủy ban, Ủy ban thi đua thống nhất thực hiện.

Cộng đồng và toàn thể các cấp trong ngành Ngân hàng phối hợp chặt chẽ vì Thành viên chỉ đạo tổ chức, triển khai các phong trào thi đua.

Các cơ quan truyền thông, báo chí trong ngành Ngân hàng tuyên truyền về công tác thi đua, khen thưởng; phản ánh kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng; phát hiện cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nêu gương học tập thi đua, khen thưởng các cấp xem xét khen thưởng; phản biện nêu gương in hình tiên tiến, nghị quyết, việc tốt; ưu tiên phê phán các hành vi vi phạm pháp luật thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng.

## **Tiêu chuẩn tổng kết nhiệm vụ "Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam"**

### **Chỉ tiêu cá nhân và công tác trong ngành Ngân hàng:**

K nhiệm vụ tổng kết cho cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác (tính cho tổng thời gian dùng xét tổng kết nhiệm vụ), có thời gian tham gia công tác trong ngành Ngân hàng 20 năm ở vị trí nam và 15 năm ở vị trí nữ;

Cá nhân tự nhiên của tổng kết nhiệm vụ gồm: cán bộ Ngân hàng công nhân là liệt sĩ; cán bộ tham gia Ban trụ sở thành lập Ngân hàng Quốc gia Việt Nam; cán bộ ngân hàng tham gia chiến tranh trước năm 1968 và trước; cán bộ ngân hàng của Nhà nước tổng kết các danh hiệu: "Huân chương Sao vàng", "Huân chương Hồ Chí Minh", Huân chương cấp các hạng, "Anh hùng Lao động" và các ngành chức là Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;

Cá nhân ưu tiên xét tổng kết nhiệm vụ gồm: cán bộ công tác trong ngành Ngân hàng từ ngày 06/5/1951 đến ngày 07/5/1954 và có thời gian công tác liên tục 10 năm; cán bộ ngân hàng tham gia chiến tranh B, C, K thì kháng chiến chiến đấu trước 30/4/1975 thì thời gian công tác cá nhân hàng 2 (mười năm bằng 2 năm) khi xét tổng kết; cán bộ trước đây công tác trong ngành Ngân hàng công nhân, thanh niên xung phong, học sinh học sinh ngành khác sau đó tiếp tục về làm việc trong ngành Ngân hàng công tác thì thời gian ở vị trí tính là thời gian công tác liên tục trong ngành Ngân hàng khi xét tổng kết.

### **Cá nhân ngoài ngành Ngân hàng xem xét tổng kết nhiệm vụ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:**

Có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam;

Có sáng kiến học công trình nghiên cứu khoa học có giá trị thực tiễn cho hoạt động ngành Ngân hàng Việt Nam;

Có những đóng góp trực tiếp, thực tiễn về mặt chính trị cho sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam.

## **Cá nhân là ngi nc ngoài c xem xét tng K nim chng khi t c mt trong các tiêu chun sau:**

Có thi gian công tác trong ngành Ngân hàng Vit Nam t 10 nm tr lên, hoàn thành tt nhim v c giao;

Ngì nc ngoài làm vic trong các c quan ngoi giao, các t chc quc t ti Vit Nam có nriu công lao óng góp cho ngành Ngân hàng bao gm: m rng quan h hp tác tài chính vi các nc và các t chc tài chính quc t; vn ng các t chc quc t, các nhà tài chính óng góp, giúp tinh thn, vt cht; óng góp v t vn, ào to, tr giúp k thut và óng góp khác cho ngành Ngân hàng Vit Nam trong quá trình hi nhp và hp tác tài chính quc t;

Trng hp c bit mang tính ngoi giao do Thng c NHNN quy t nh.

Cá nhân b x lý k lut, thi gian thi hành k lut không c tính vào thi gian xét tng K nim chng. Sau khi ht thi hn thi hành k lut thì sau 01 nm mi xem xét tng K nim chng.

## **Không xét tng K nim chng i vi các trng hp sau:**

a) Cá nhân b k lut buc thôi vic;

b) Cá nhân ang b c quan pháp lut truy cu trách nhim hình s hoc có liên quan n các v án hình s mà cha có kt lun ca c quan pháp lut có thm quy n; ang trong thi gian xem xét k lut và thi hành k lut;

c) Cá nhân ã và ang chp hành hình pht tù (c hng án treo hoc không c hng án treo), ci to không giam gi.

Thông t có hieu lc thi hành t 28/2/2024.

**TNG ÀI DCH V CÔNG:** (0236) **1022** hoc **\*1022** , **min phí phc v**

- 1. Nhn phn ánh, góp ý** ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
- 2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách**
- 3. Hng dn s dng dch v chính quy n in t**
- 4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ....)**
- 5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.**